

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยบูรพาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อแบ่งเบาพระราชภารกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนและประเทศชาติบ้านเมืองด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ด้วยพระเมตตา ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย กำลังพระสติปัญญาเพื่อพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทรงมีพระบรมราโชบายแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนามัยและสิ่งแวดล้อม จนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นพระราชภาระสำคัญที่เป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรให้ได้รับความผาสุก

พระราชกรณียกิจด้านการอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพและอนามัยของราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการอบรมหม่อมหม่อมบ้านขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์ให้เข้าถึงราษฎรได้อย่างใกล้ชิด ช่วยให้ราษฎรในท้องถิ่นห่างไกล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้พิการในพระบรมราชินูปถัมภ์ให้ดีขึ้นทั้งในด้านอนามัยและสภาพแวดล้อม อันมีผลต่อสุขภาพชีวิตของผู้พิการ

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการอนามัยดังเป็นที่ประจักษ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรหรือการเสด็จแปรพระราชฐาน ณ พระราชนิเวศน์ต่างๆ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้แพทย์ที่ตามเสด็จฯ ตรวจรักษาราษฎรที่มีอาการเจ็บป่วย ทรงรับผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อจัดซื้อเครื่องเวชภัณฑ์และยารักษาโรคให้แก่สถานพยาบาลต่างๆ พระราชกรณียกิจและแนวทางจากพระราชเสาวนีย์ข้างต้นได้อัญเชิญไปใช้เป็นคุณูปการก่อให้เกิดความเจริญงอกงามแก่งานอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง

พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยทรงเห็นว่าเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนไทยและการพัฒนาประเทศ ทรงพยายามทำให้ราษฎรตระหนักและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ด้วยทรงเห็นว่าการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมและการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมย่อมทำให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์

ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในงานด้านการอนามัยและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวมา สภามหาวิทยาลัยบูรพามีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพาครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเห็นสมควรขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม แต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏในวงวิชาการกับทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติและสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยบูรพาสืบไป